



## WHAUPต่อยอดขายก๊าซ เล็งลูกค้ารายใหญ่ในนิคม

**หุ้นหุ้น** - WHAUP คาดจบ Q3/2561 ฟอร์มแจ่ม  
อานิสงส์เก็บเกี่ยวรายได้ไฟฟ้าเต็ม 540 เมกะวัตต์  
พร้อมยื่นเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% เมื่อเทียบกับปี 2560  
รับดีมานด์ที่พุ่งขึ้น-ไฟฟ้าขายตัว → → → **อ่านหน้า 8**



WHAUP

(ต่อจากหน้า 1)

ส่วนโครงการขายปลีกก๊าซในอีสเทิร์น ซิบอร์ด 2  
คาดเดินเครื่องปลายปีนี้

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า  
แนวโน้มธุรกิจของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์

แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP  
ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยคาดผลงานในไตรมาส  
3/2561 น่าจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจาก  
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะธุรกิจมีการรับรู้รายได้  
ได้จากกำลังผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอก  
เหนือ จากธุรกิจขายน้ำที่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันที่มีกำลังผลิตรวมตาม  
สัดส่วนการถือหุ้นที่ราว 540 เมกะวัตต์ ส่วนใน  
ปี 2562 ทาง WHAUP มีโรงไฟฟ้าประเภท SPP  
จ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำนวน 133 เมกะวัตต์ (MW)  
ซึ่งโครงการดังกล่าวทางบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน  
ราว 30% จึงทำให้คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตาม  
สัดส่วนการถือหุ้น 30 MW และโครงการโรงไฟฟ้า  
ขยะกำลังการผลิต 3 MW ซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุน  
ภาพรวมธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง

### ● จ่อขายก๊าซช่วงปลายปี

ด้านนายวิเศษ จรุงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่  
บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว  
เวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2561 บริษัท  
ประมาณการว่ารายได้รวมจากการดำเนินงานปกติ  
(ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน) คงเติบโต 10-15% จาก  
ปีก่อนที่มีรายได้ราว 3.7 พันล้านบาท หลังความ  
ต้องการใช้น้ำและบำบัดน้ำเสียปรับตัวดีขึ้น ประกอบ  
กับธุรกิจมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเพิ่ม  
มากขึ้น

ส่วนโครงการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ทาง  
WHAUP ได้มีการร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในบริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ  
เอ็มที จำกัด ก๊าซธรรมชาติ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้น  
ร้อยละ 51 และร้อยละ 49 ตามลำดับ เพื่อ  
ลงทุนวางท่อจัดจำหน่าย และให้บริการค้าปลีกก๊าซ  
ธรรมชาติในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซี  
บอร์ด 2 (HESIE 2) นั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มเดิน  
เครื่องจำหน่ายได้ในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งนำ  
จะเป็นอีกช่องทางช่วยสนับสนุนรายรับของธุรกิจ  
ในอนาคต

### ● อนาคตไกล 8.70 บาท

ขณะที่นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ  
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์  
ให้คำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น WHAUP ให้ราคาเป้าหมาย  
8.70 บาท หลังบริษัทตั้งเป้าจะเพิ่มยอดขายน้ำประปา  
ปีนี้เป็น 109 ล้านลูกบาศก์เมตร เติบโต 9% ปีก่อน  
จาก 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2560 จากการ  
ใช้งานที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจของลูกค้ำ  
เดิม และการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้ำใหม่ เราประเมิน  
ว่าปริมาณยอดขายน้ำประปาในปีนี้จะอยู่ที่ 110 ล้าน  
ลูกบาศก์เมตร ใกล้เคียงกับเป้าของบริษัท นอกจากนี้  
นี่ โรงงานรีไซเคิลน้ำ 2 เฟส (เฟสที่ 1 : กำลังการ  
ผลิต 7,500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเฟสที่  
2 : กำลังการผลิต 2, 500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ  
วัน) ก็ยังเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงหน้าแล้ง และ  
จะช่วยหนุนให้ GPM ดีขึ้นอีกเล็กน้อยด้วย

ขณะเดียวกันบริษัทเริ่มขยายกิจการในต่าง  
ประเทศที่เวียดนาม ด้วยการผลิตน้ำประปาให้กับนิคม  
อุตสาหกรรม Nghe An ซึ่งแม้ว่ากำลังการผลิตเริ่ม  
ต้นของน้ำประปาอุตสาหกรรมจะอยู่ที่ 12,000 ล้าน  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และ การบำบัดน้ำเสียจะอยู่ที่  
9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งยังเป็นระดับที่  
ไม่สูงมาก แต่ Platform ใหม่ก็อาจจะเปิดโอกาสใน  
การลงทุนในอนาคต

โดยบริษัทกำลังหาโอกาสที่จะเข้าลงทุนทั้ง  
ในธุรกิจน้ำประปา (ผลิตน้ำประปาให้กับนิคม  
อุตสาหกรรม) และไฟฟ้า (พลังงานหมุนเวียน) ทั้งนี้  
บริษัทไม่ได้มองหาโอกาสการลงทุนแค่ในเวียดนาม  
เท่านั้น แต่ยังมองหาโอกาสในกลุ่มประเทศ CLMV  
โดยเกาะไปกับเครือข่าย WHA ด้วย